

Số: /BC-SKHCCN

Quảng Trị, ngày tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Tình hình thực hiện năm 2022**  
**Chiến lược phát triển sở hữu trí tuệ đến năm 2030**

Thực hiện Công văn số 18/UBND-KGVX ngày 03/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị, Công văn số 4101/BKHCCN-VP ngày 30/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo tình hình thực hiện năm 2022 Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022 như sau:

**I. Tình hình tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược**

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Chiến lược được triển khai thường xuyên và đầy đủ, đẩy mạnh nội dung tuyên truyền đa dạng phong phú bằng các hình thức tổ chức các lớp tập huấn, tổ chức Hội thảo và tuyên truyền trên Đài PTTH tỉnh và Báo Quảng Trị..... qua đó đã giúp cấp, các ngành, các địa phương và xã hội nắm bắt được các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược.

Công tác hướng dẫn, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân trong việc xác lập, bảo vệ quyền SHTT cũng được chú trọng. Hoạt động hỗ trợ, đăng ký xác lập quyền đã được Sở KH&CN và các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng liên quan quan tâm triển khai; các vướng mắc về quy trình, thủ tục đăng ký xác lập quyền được hướng dẫn, giải đáp và tháo gỡ một cách công khai, minh bạch, đảm bảo yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký xác lập quyền SHTT.

Tỉnh Quảng Trị đã ban hành một số văn bản liên quan đến việc triển khai thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt động sở hữu trí tuệ, phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 30/03/2022 của UBND tỉnh Quy định hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026; Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 03/08/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030; Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030. Qua đó giúp cho hoạt động SHTT của tỉnh ngày càng phát triển và đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, việc triển khai Chiến lược được lồng ghép với việc thực hiện

Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026 với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực của các tổ chức, cá nhân trong việc ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao, tạo sự chuyên biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh; từng bước tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, làm cho khoa học và công nghệ là động lực quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện thường xuyên, góp phần tạo sự lan tỏa về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các tổ chức, cá nhân; khuyến khích, sự phát triển của những ý tưởng, dự án mang tính đổi mới sáng tạo, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới trên địa bàn tỉnh,...

## **II. Tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược năm 2022**

Thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030; Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030; Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 03/08/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến về nội dung Kế hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua các hội thảo, hội nghị về phổ biến, chính sách pháp luật về SHTT. Đồng thời ban hành một số văn bản có nội dung lồng ghép nhằm thúc đẩy hỗ trợ đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ, phát triển tài sản trí tuệ cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh; đặc biệt một số nội dung quan trọng của Kế hoạch đang được triển khai lồng ghép vào chính sách phát triển từng ngành, lĩnh vực. Qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ; đồng thời đẩy mạnh hơn nữa việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ và thúc đẩy các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh, bước đầu hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội.

Công tác hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ ngày càng được quan tâm. Các cấp, các ngành, các địa phương và nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã bước đầu nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng và quan tâm đến việc sáng tạo, xác lập, bảo hộ, khai thác, phát triển, tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Thông qua các đề án, chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh, nhiều sản phẩm nông, lâm sản đặc trưng của tỉnh đã được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển, góp phần quảng bá và đưa các sản phẩm của tỉnh vào tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài nước. Công tác triển khai các biện pháp thực thi, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện nghiêm túc và liên tục.

Năm 2022, phối hợp với Chi cục phát triển Nông thôn tổ chức tập huấn về xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm OCOP cho các chủ thể OCOP, các HTX, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan,

đơn vị liên quan tổ chức 04 đợt tuyên truyền, phổ biến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT năm 2022; giới thiệu, phổ biến các chính sách về phát triển TSTT của tỉnh cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại các lớp tập huấn, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp trên địa bàn đã tích cực trao đổi và thảo luận các vấn đề quan tâm về xây dựng và bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp. Qua đó các doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng của SHTT trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đơn vị, đặc biệt trong xu thế hội nhập như hiện nay.

Công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Chiến lược và các kiến thức, chính sách và pháp luật về SHTT trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Tuyên truyền trên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị; Báo Quảng Trị, Công thông tin KH&CN Quảng Trị, Đặc san KH&CN Quảng Trị về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật SHTT năm 2022, xây dựng các tin, bài, chương trình, phóng sự liên quan đến việc phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng thế mạnh của tỉnh, sản phẩm OCOP. Việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thông dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, website...) đã góp phần làm chuyên biến rõ rệt trong nhận thức của các nhà sản xuất, kinh doanh về vấn đề bảo hộ quyền SHTT.

Công tác hướng dẫn tổ chức, cá nhân trong việc xác lập và bảo vệ quyền SHTT tại địa phương vẫn là hoạt động thường xuyên và được quan tâm. Với quan điểm xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh là một trong những hướng đi trọng tâm, cần thiết, góp phần mang lại hiệu quả, giúp nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân, doanh nghiệp, từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng tập trung, sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là trong triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Năm 2022 đã tham mưu UBND tỉnh cho phép sử dụng tên địa danh để xác lập 07 nhãn hiệu tập thể: Cam, bưởi, quýt Phú Hưng, Ném Như Lệ, Cam Thượng Phước, Dệt Thổ cẩm A Bung, Chối đốt Đakrông, Ổt Hải Lăng, Sen Hải Lăng; tư vấn, hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký cho 21 nhãn hiệu thông thường, trong đó có cho 03 sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP): Trầm hương Tâm Phát, Cao dược liệu Nguyễn Thị Dung, Nông sản sạch Liên Giang; hoàn thiện hồ sơ đăng ký xác lập NHTT Gạo Bát đở Vĩnh Giang và đã được Cục SHTT quyết định chấp nhận đơn hợp lệ; Năm 2022, 02 NHTT Tinh bột sắn dây Cam Lộ và NHTT Gà sạch Triệu Thượng đã được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ, 09 nhãn hiệu thông thường: Zanka, HTX Nông sản Khe Sanh, HTX dịch vụ sản xuất NN cà phê hữu cơ Chân Mây, Yến sào Trọng Phước, Tôn xộp Phước Dũng, Quang Group, Muối sả Phương Anh, Trịnh Xưa coffee, Dầu lạc Làng An đã được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ. Kết quả cho đến nay tỉnh Quảng Trị đã có 03 chỉ dẫn địa lý (trong đó 01 CDĐL Tiêu Quảng Trị đã được cấp văn bằng bảo hộ; 02 sản phẩm Cà phê Khe Sanh và Chè Vàng Quảng Trị đang xác lập chỉ dẫn địa lý), 6 nhãn hiệu chứng nhận và 52 nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực, sản phẩm tiềm năng của

tỉnh Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm của tỉnh được quan tâm, đẩy mạnh, cụ thể như: Xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu các sản phẩm, OCOP, chủ lực, đặc trưng của tỉnh tại các Hội chợ trong nước.

Triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tạo lập và khai thác tài sản trí tuệ. Các hoạt động này chủ yếu được lồng ghép với việc thực hiện các Nghị quyết, Đề án, kế hoạch phát triển chung cũng như theo từng ngành lĩnh vực của địa phương như Chương trình phát triển tài sản trí tuệ, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo v.v.. Kết quả của nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh đã và đang được ứng dụng trong thực tế để làm tiền đề và luận cứ khoa học phục vụ công tác xác lập, quản lý và phát triển TSTT trên địa bàn tỉnh. Thông qua các đề tài, chương trình hỗ trợ phát triển TSTT của tỉnh, nhiều sản phẩm đặc sản đã được đăng ký bảo hộ quyền SHTT, khai thác và phát triển. Qua đó đã góp phần nâng cao giá trị của sản phẩm, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản chỉ đạo các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố phổ biến thông tin rộng rãi đến cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn về Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới (21/4) và Ngày sở hữu trí tuệ thế giới (26/4); Phát động, khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động, nhân dân hưởng ứng tham gia các cuộc thi về sáng tạo, sáng chế... như cuộc thi sáng tạo trẻ, cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị.... Tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết về Luật SHTT về quyền tác giả, quyền liên quan. Áp dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đăng ký.

Công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện thường xuyên, bước đầu có sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã từng bước được tăng cường và thực hiện triển khai nghiêm túc. Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến SHTT, nhất là sản xuất, kinh doanh hàng giả, trong đó có giả mạo SHTT đã bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cục QLTT tỉnh đã xây dựng kế hoạch chống hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn toàn tỉnh năm 2022. Trên cơ sở đó, các Đội xây dựng 03 chuyên đề kiểm tra, kiểm soát hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn Đội quản lý. Phối hợp với các tổ chức, Hiệp hội nâng cao năng lực thực thi của cơ quan chức năng về chống hành vi phạm sở hữu trí tuệ.

Trong năm 2022 đã kiểm tra và xử lý 29 vụ, xử phạt VPHC 359.500.000 đồng, hàng tiêu hủy trị giá 466.972.000 đồng.

Diễn hình trong công tác chống hàng giả là Đội QLTT số 3 đã xử lý 01 vụ kinh doanh hàng giả là 72 đôi giày thể thao mang nhãn hiệu Adidas, Gucci và Nike đã được bảo hộ, xử phạt vi phạm hành chính 27.500.000 đồng, buộc tiêu

hủy hàng hóa với trị giá 24.750.000 đồng; Đội QLTT số 2 đã phát hiện và xử lý 01 vụ tập kết hàng hóa giả mạo nhãn hiệu là 214 áo phong mang nhãn hiệu Lacoste đã được bảo hộ, đã đề xuất Cục trưởng ra quyết định tịch thu hàng hóa trị giá 57.780.000 đồng.

Việc hỗ trợ khai thác thương mại và phát triển tài sản trí tuệ chủ yếu tập trung vào trưng bày, quảng bá sản phẩm tại các hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, chuyên mục truyền hình, tổ chức chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại. Các sản phẩm được bảo hộ và trong quá trình xác lập quyền SHTT được hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn mác, hỗ trợ xây dựng cơ chế quản lý nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, xây dựng các tài liệu kỹ thuật nhằm duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhờ vậy, hàng hóa được đưa ra thị trường có giá trị gia tăng cao hơn, nhiều hàng hóa mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ đã có chỗ đứng trên thị trường.

Năm 2022, Sở KH&CN phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bước đầu đã có nhiều khởi sắc thúc đẩy được phong trào sáng tạo, tạo sự lan tỏa về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, khuyến khích sự phát triển của những ý tưởng mang tính đổi mới sáng tạo, những dự án có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên nền tảng SHTT, khai thác phát triển tài sản trí tuệ, mô hình kinh doanh mới trên địa bàn tỉnh.

Bước đầu đã tuyên truyền về việc khai thác, phân tích thông tin sáng chế, các công nghệ đã hết thời hạn bảo hộ hoặc không được bảo hộ quyền SHTT ở Việt Nam, quyền tác giả, quyền liên quan đã hết thời hạn bảo hộ hoặc thuộc về Nhà nước; từng bước hỗ trợ doanh nghiệp tham gia mạng lưới chuyển giao công nghệ và SHTT với các viện nghiên cứu, trường đại học nhằm thúc đẩy việc tạo ra và khai thác TSTT (tổ chức cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm tại các chợ công nghệ Techmart, thiết bị quốc tế, quốc gia, vùng, các hội chợ xúc tiến thương mại, đầu tư,...).

Trong thời gian qua, một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã từng bước khai thác, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ về SHTT, như: tra cứu thông tin về các tình trạng bảo hộ văn bằng SHTT; sử dụng các dịch vụ tư vấn về đăng ký bảo hộ quyền SHTT đối với nhãn hiệu hàng hóa...

Hỗ trợ khai thác thương mại và phát triển TSTT: việc triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ khai thác thương mại và phát triển TSTT chủ yếu tập trung vào trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại các hội nghị, hội thảo. Các sản phẩm được bảo hộ và trong quá trình xác lập quyền SHTT đều được hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn mác, hỗ trợ xây dựng cơ chế quản lý NHTT, xây dựng các tài liệu kỹ thuật sản xuất nhằm duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa được bảo hộ nhãn hiệu. Hỗ trợ tham gia các hội chợ, các triển lãm, trưng bày nhằm quảng bá sản phẩm và từng bước xác lập các kênh tiêu thụ, kết nối thương mại.

Hoạt động SHTT trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua chủ yếu do các cơ quan quản lý nhà nước với đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện, chưa thu hút

nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước tham gia vào hoạt động phát triển TSTT trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đã có nhận thức về việc tôn trọng và bảo vệ quyền SHTT. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã bước đầu ý thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xác lập, bảo hộ, khai thác quyền SHTT.

Trong thời gian qua, một số doanh nghiệp đã chủ động mở rộng thị trường xuất khẩu, quảng bá các sản phẩm của tỉnh ra nước ngoài (*Tiêu Quảng Trị, cà phê Khe Sanh, Gạo hữu cơ...*).

### **III. Đánh giá chung; khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Chiến lược**

#### **1. Đánh giá chung**

Việc triển khai thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 đồng bộ, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của sở hữu trí tuệ đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm, đối tượng đa dạng.

Công tác hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ ngày càng được quan tâm, đã có cơ chế, chính sách đặc thù về hỗ trợ, phát triển tài sản trí tuệ. Tỉnh đã quan tâm lồng ghép chính sách, giải pháp thúc đẩy sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong chính sách phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các ngành, lĩnh vực. Từng bước thúc đẩy khai thác tài sản trí tuệ được tạo ra từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ đã được thường xuyên triển khai thực hiện. Việc hình thành, tạo dựng văn hoá về sở hữu trí tuệ đã được đẩy mạnh. Qua đó, các cấp, ngành và nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã bước đầu nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng và quan tâm đến việc sáng tạo, xác lập, bảo hộ, khai thác, phát triển, tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Nhận thức của người dân về nhận biết, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng đã được nâng lên.

Công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ được thường xuyên thực hiện. Qua đó, bước đầu có sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan tư pháp trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã từng bước được tăng cường và thực hiện nghiêm túc.

Công tác tổ chức các cuộc thi sáng tạo, công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bước đầu đã thúc đẩy được phong trào thi đua lao động sáng tạo, tạo sự lan tỏa về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, khuyến khích sự phát triển của những ý tưởng mang tính đổi mới sáng tạo, những dự án có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, mô hình kinh doanh mới trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh đã từng bước được thực hiện nhằm thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, góp phần đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Việc thi hành Luật Sở hữu trí tuệ đã kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ và người tiêu dùng, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các tầng lớp Nhân dân, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

## **2. Khó khăn, vướng mắc**

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển tài sản trí tuệ vẫn còn nhiều hạn chế như việc phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ chưa được đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các khâu sáng tạo, xác lập, khai thác và thực thi quyền sở hữu trí tuệ; chưa tạo được môi trường khuyến khích sáng tạo để tạo ra tài sản trí tuệ; còn nhiều sản phẩm đặc sản, đặc thù của tỉnh chưa được xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; việc hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

Số lượng văn bằng bảo hộ giống cây trồng và số lượng văn bằng bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan còn ít. Việc xác lập quyền của các chủ thể chỉ tập trung chủ yếu vào nhãn hiệu, còn lại các đối tượng khác vẫn chưa được quan tâm nhiều.

Ý thức tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của người dân và doanh nghiệp đã được cải thiện, tuy nhiên sự hiểu biết của toàn xã hội đối với vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ còn hạn chế; chưa hình thành ý thức tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ các chủ thể sở hữu trí tuệ chưa chủ động thực hiện việc bảo vệ quyền và tài sản của mình.

Tình trạng hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT xuất hiện ngày càng phổ biến, với quy mô và mức độ ngày càng tinh vi.

Chế tài xử lý vi phạm hành chính chưa phù hợp với thực tiễn, một số quy định còn chồng chéo, chưa phù hợp với thực tiễn gây khó khăn cho cơ quan thực thi. Cụ thể:

+ Quy định xử phạt về hành vi vận chuyển hàng hóa xâm phạm quyền, vận chuyển hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý (đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp), theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 là chưa phù hợp với thực tế, khó khả thi, nhất là trong trường hợp người vận chuyển không cố ý, không thể nhận biết hàng hóa vi phạm về SHTT.

+ Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ được áp dụng trong trường hợp có lỗi do vô ý hay cố ý đều xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, theo Khoản 9 Điều 29 Luật bưu chính viễn thông quy định đối với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính chịu trách nhiệm trước pháp luật khi cố ý chấp nhận bưu gửi vi phạm...

+ Nghị định số 122/2021/NĐ-CP (tại ý thứ 2 điểm b khoản 2 Điều 2) áp dụng mức xử phạt đối với cá nhân về những hành vi vi phạm hành chính do chỉ nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện mà không thuộc phạm vi, thời hạn được doanh nghiệp ủy quyền và không theo sự chỉ đạo, điều hành, phân công, chấp thuận của doanh nghiệp là mâu thuẫn với quy định tại ý thứ 2, khoản 4 Điều 3 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP và một số Nghị định quy định xử phạt VPHC trong một số lĩnh vực khác, dễ gây nhầm lẫn khi áp dụng.

#### **IV. Định hướng hoạt động và đề xuất, kiến nghị:**

##### **1. Định hướng hoạt động năm 2023**

- Thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 03/08/2022 của UBND tỉnh về thực hiện *Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030*.

- Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ: tăng cường phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và với các cơ quan tư pháp trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ liên thông và kết nối đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

- Tăng cường truyền thông, xây dựng các phóng sự, chuyên mục trên Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Trị, Cổng thông tin điện tử KH&CN, đặc san KH&CN Quảng Trị nhằm nâng cao nhận thức về SHTT, khuyến khích đổi mới sáng tạo; xây dựng ý thức tôn trọng và bảo vệ quyền SHTT.

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện đăng ký bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với các tài sản trí tuệ của tổ chức cá nhân, tập trung vào các đối tượng sở hữu công nghiệp chủ yếu như: nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/ giải pháp hữu ích,...

- Hỗ trợ tra cứu, khai thác thông tin sở hữu trí tuệ cho các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu tra cứu trên địa bàn tỉnh nhằm tạo ra các tài sản trí tuệ được bảo hộ và bài báo khoa học có tính ứng dụng cao.

- Đẩy mạnh công tác tập huấn, đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu về sở hữu trí tuệ phù hợp với từng nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của địa phương và sản phẩm gắn với chương trình OCOP. Trong đó, gắn với đăng ký mã số vùng trồng, an toàn thực phẩm, chứng nhận chất lượng và xác thực, truy xuất nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ và theo hướng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm được bảo hộ theo chuỗi giá trị. Giới thiệu, quảng bá và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại khác nhằm khai thác, phát triển giá trị các tài sản trí tuệ.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền SHTT, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm đặc trưng thế mạnh của tỉnh nhằm bảo vệ danh tiếng và thương hiệu các nhãn hiệu mang yếu tố địa danh đã được bảo hộ.



- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các địa phương, hiệp hội trong hỗ trợ và triển khai hoạt động sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ quyền SHTT. Hỗ trợ các sản phẩm thuộc "Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" đăng ký và xác lập quyền sở hữu trí tuệ tại Cục Sở hữu theo quy định.

- Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực KH&CN như: Hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả 15 quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao năng lực sản xuất./.

## **2. Kiến nghị, đề xuất**

Nhằm thúc đẩy hoạt động SHTT trên địa bàn tỉnh thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị đề xuất, kiến nghị:

- Xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “QUẢNG TRỊ” cho các sản phẩm chè vằng của tỉnh Quảng Trị.

- Tiếp tục hỗ trợ địa phương trong việc triển khai các hoạt động xác lập, quản lý và phát triển các đối tượng SHTT cho các sản phẩm đặc sản của địa phương.

- Thường xuyên bổ sung, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin tra cứu về SHTT cho địa phương. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tra cứu, kết nối, chia sẻ nguồn lực thông tin với các cơ quan quản lý nhà nước về SHTT ở địa phương để nâng cao hiệu quả tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong quá trình đăng ký xác lập quyền SHTT. Hỗ trợ triển khai các hoạt động xác lập, quản lý và phát triển các đối tượng SHTT cho các sản phẩm đặc sản của địa phương.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện năm 2022 Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 tỉnh Quảng Trị, kính gửi Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, tổng hợp./.

### **Nơi nhận:**

- Bộ KH&CN (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Cục SHTT;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, QLCN&SHTT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đào Ngọc Hoàng**

**PHỤ LỤC**  
**THÔNG KÊ SỐ LIỆU VỀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC NĂM 2022**  
*(Kèm theo Báo cáo số /BC-SKH&CN ngày /01/2023 của Sở KH&CN)*

**1. Các văn bản pháp luật được ban hành để thực hiện Chiến lược**

<b>TT</b>	<b>Tên văn bản</b>	<b>Cơ quan chủ trì xây dựng</b>	<b>Cơ quan ban hành</b>	<b>Số văn bản, ngày ban hành</b>
1	Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 30/03/2022 của UBND tỉnh Quy định hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 – 2026	Sở KH&CN	UBND tỉnh	913/QĐ-UBND, ngày 30/3/2022
2	Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 03/08/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030	Sở KH&CN	UBND tỉnh	155/KH-UBND, ngày 03/8/2022
3	Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2030	Sở KH&CN	UBND tỉnh	88/KH-UBND, ngày 10/5/2022
4	Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2022	Cục QLTT	Cục Quản lý thị trường Quảng Trị	112/QĐ-CQLTT, ngày 25/02/2022

## 2. Hoạt động đào tạo, tuyên truyền về SHTT

TT	Nội dung đào tạo, tuyên truyền	Hình thức đào tạo, tuyên truyền	Đối tượng chính	Cơ quan tổ chức	Số lượt người	Thời gian
1	Tập huấn về xác lập quyền SHTT cho các sản phẩm OCOP	Tập huấn	Các chủ thể OCOP, HTX trên địa bàn tỉnh	Chi cục Phát triển Nông thôn	60	10/2022
2	Tập huấn tổng quan về SHTT	Tập huấn	Cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	180	9/2022
3	Phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật SHTT năm 2022	Hội nghị	Các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố	Hội đồng Phổ biến pháp luật tỉnh, huyện Triệu Phong	350	12/2022
4	Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật SHTT năm 2022	Chuyên mục truyền hình		Đài PTTH tỉnh		17/11/2022
5	Đăng ký Chi dẫn địa lý – Nâng tầm nông sản Quảng Trị	Chuyên mục phát thanh		Đài PTTH tỉnh		11/11/2022
6	Tuyên truyền trên Báo Quảng Trị, Đặc san KH&CN Quảng Trị	Bài báo		Sở KH&CN		Cả năm

### 3. Số vụ xử lý xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp hành chính

Xâm phạm quyền SHTT		Thanh tra	QLTT	CA	HQ	UBND cấp huyện	UBND cấp tỉnh
Quyền SHCN							
<b>Đối tượng</b>	Số vụ		29				
	Phạt cảnh cáo						
	Phạt tiền		359.500.000				
<b>QTG, QLLQ</b>							
<b>Đối tượng</b>	Số vụ						
	Phạt cảnh cáo						
	Phạt tiền						
<b>Quyền đối với Giống cây trồng</b>							
Số vụ							
Phạt cảnh cáo							
Phạt tiền							

### 4. Số vụ tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT

	Số tạm dừng	Số vụ xử phạt hành chính
<b>Hàng hóa giả mạo SHTT, trong đó</b>		
Hàng giả mạo NH, CDĐL		29
Hàng sao chép lậu		
<b>Hàng xâm phạm quyền SHTT, trong đó</b>		
<i>Quyền SHCN</i>		
Sáng chế/GPHI		
Kiểu dáng công nghiệp		
Nhãn hiệu		
Chỉ dẫn địa lý		
<i>Quyền tác giả, quyền liên quan</i>		
Quyền tác giả		
Quyền liên quan		
<i>Quyền đối với giống cây trồng</i>		

### 5. Công tác hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký, xác lập quyền SHTT

Đối tượng quyền SHTT	Đăng ký xác lập quyền SHTT	Bảo vệ quyền SHTT		
		Số lượt hướng dẫn	Số vụ được hướng dẫn và nộp đơn	Số vụ được giải quyết
Nhân hiệu	30			
KDCN	02			